

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว ๑๐๑๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๗
“TEOC 7” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

ด้วย บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด แจ้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๗ “TEOC 7” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand English Online Contest by EOL System “TEOC”) ไปยังสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด จะมอบสิทธิ์ให้สถานศึกษาใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อฝึกฝนและแข่งขันภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา ๓ - ๕ เดือน รายละเอียดดังแนบ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นการสร้างโอกาสในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๗ “TEOC 7” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ ทั้งนี้ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด : คุณพรเพ็ญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๐๙ ๔๑๔๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พิณะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๕๙๒

E-mail: English.Institute.OBEC@gmail.com

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ช่วยนักเรียนให้ได้เข้าถึงสื่อ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรโปรแกรมการเรียนพิเศษ IP, IEP, EP และ MEP ที่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนค่อนข้างสูง จะได้มีโอกาสและช่องทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษตนเองให้ดีขึ้น เท่ากับช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของสังคม
2. เพื่อกระตุ้นผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษา ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน ให้หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญในกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Work) ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ
4. เพื่อค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคการศึกษา และแชมป์ระดับประเทศ เพื่อเชิดชู ยกย่องให้เกิดความภาคภูมิใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ก้าวหน้าสู่การเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆ
5. เพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจ Thailand Digital 4.0 ของรัฐบาลไทย ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยสามารถก้าวสู่ยุคข้อมูลการสื่อสาร การทำธุรกรรม และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการศึกษาออนไลน์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีวี มือถือ แท็บเล็ต ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมให้กับสังคมไทยในอนาคต

เป้าหมายของกิจกรรม

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 1,000 โรงเรียน จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการรวมกันทั้ง 3 ระดับ รวมกันโรงเรียนละ 50 ทีมๆ ละ 2 คน รวมมีนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้น $1,000 \text{ โรงเรียน} \times 50 \text{ ทีม} \times 2 \text{ คน} = 100,000 \text{ คน}$
3. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ชมทั่วไปที่สนใจกิจกรรมจากทั่วประเทศ ได้รับชมผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Live , YouTube Streaming) ประมาณ 500 คน / โรง รวมมีคนได้รับชมกิจกรรมการแข่งขัน = $1,000 \text{ โรงเรียน} \times 500 \text{ คน} = 500,000 \text{ คน}$
4. ครู อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 2 ท่าน 1,000 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 คน จะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้สื่อภาษาอังกฤษออนไลน์จากบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด

สรุปยอดผู้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมการแข่งขัน 602,000 คน

วิธีการจัดการแข่งขัน รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละรอบ

รอบคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษา

โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับที่แข่งขัน หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ประชาสัมพันธ์แบบเปิดกว้าง เพื่อให้นักเรียนทราบข่าวอย่างทั่วถึง โดยให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยไม่จำกัดจำนวนทีมสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้โรงเรียนทำการแข่งขันคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือทีมที่เป็นตัวแทนโรงเรียน 2 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบการแข่งขันชิงแชมป์จังหวัด

รอบชิงแชมป์จังหวัด

รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือผู้สนับสนุน

นักเรียน 2 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงแชมป์จังหวัด เพื่อทำการแข่งขันคัดเลือกให้ได้ตัวแทนจังหวัดละ 5 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา โดยทีมผู้ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดจะได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลค่า 2,000 บาท

รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา

รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้สนับสนุน

ทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดๆ ละ 5 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 18 ภาคการศึกษา และภาคกรุงเทพมหานครอีก 1 ภาค ทำการแข่งขันคัดเลือกให้เหลือตัวแทนภาคการศึกษาละ 2 ทีม โดยทีมผู้ชนะเลิศของแต่ละภาคจะได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลค่า 5,000 บาท

รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ชิงถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้สนับสนุน

ทีมที่เป็นตัวแทนทั้ง 18 ภาคการศึกษาๆ ละ 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย รวมจำนวน 36 ทีม และภาคกรุงเทพมหานครอีก 4 ทีม รวมทั้งสิ้นระดับละ 40 ทีม ทำการแข่งขันหาผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับเพียงระดับละ 1 ทีม เพื่อเป็นแชมป์ประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2564 รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลค่า 15,000 บาท / รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลค่า 10,000 บาท / รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลค่า 8,000 บาท

หมายเหตุ ทำการแข่งขันด้วยระบบออนไลน์จากที่ตั้งภายในโรงเรียนของผู้แข่งขันในรอบการแข่งขัน และตั้งแต่รอบชิงแชมป์จังหวัด / รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ต้องไลฟ์ (Live) ถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันจากที่ตั้งของโรงเรียน ไปยังส่วนกลางที่บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด (EOL) ด้วย



แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TEOC 7

รับสมัครนักเรียน / ทีมที่สนใจแข่งขัน

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

Start

โรงเรียนแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ฟรี
ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน ที่สนใจเข้าแข่งขัน
สถานศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
(ส่งเอกสารหมายเลข 1)

โรงเรียนแจ้งชื่อทีมที่สมัคร
และชื่อสมาชิกของทีม

5 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2564



สถานศึกษาส่งรายชื่อทีมพร้อมชื่อสมาชิกของทีม ให้ EOL
(ส่งเอกสารหมายเลข 2) รอรับ Password พร้อมคู่มือจัด
การแข่งขันจาก EOL

การแข่งขันหาตัวแทนระดับโรงเรียน

12 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2564

ส่งรายชื่อตัวแทนโรงเรียน 2 ทีมให้ EOL
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564



สถานศึกษา จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเหลือ 2 ทีม
ต่อระดับ และส่งรายชื่อทีม ที่ชนะเป็นตัวแทนสถานศึกษา
ระดับละ 2 ทีม ให้ บจ.อิงลิชออนไลน์ ทันทีที่จัดการแข่งขันเสร็จ
(ส่งเอกสารหมายเลข 3) และต้องภายในอย่างช้าสุดไม่เกิน
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

การแข่งขันรอบชิงแชมป์จังหวัด

ระหว่าง 1 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564



EOL ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด โดยให้สถานศึกษา
แจ้งตัวแทน ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับจังหวัดในวัน - เวลาที่ EOL จะแจ้งให้ทราบอีกทีเพื่อแข่งขัน
ให้เหลือตัวแทนจังหวัดละ 5 ทีม ต่อระดับเพื่อเข้าสู่รอบชิงแชมป์
ภาคการศึกษา

การแข่งขันรอบชิงแชมป์ 18 ภาคการศึกษา

+ ภาค กทม. เป็น 19 ภาคการศึกษา
ระหว่าง 10 - 31 มกราคม 2565



EOL ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาคทั้ง 18 ภาคการศึกษา
โดยนำทีมชนะ 5 ทีม ในแต่ละจังหวัดทำการแข่งขันระดับภาค
ตามวัน-เวลาที่ EOL จะแจ้งให้ทราบอีกทีให้เหลือตัวแทนภาคละ 2
ทีมต่อระดับ และภาค กทม. 4 ทีม ต่อระดับเพื่อเข้าสู่รอบชิงแชมป์
ประเทศ

การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

END

Thailand English Online Contest
by EOL System (TEOC 7) รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ตัวแทนโรงเรียน ทีมที่ชนะในแต่ละ 18 ภาคๆ ละ 2 ทีม
และภาค กทม. 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.EngTest.net

ติดต่อสอบถามที่ โทร.02-170-8725-6

E-Mail : engtest_eol@hotmail.com , englishonline.eol@gmail.com

Facebook : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ By EOL , LINE ID : english_online

YouTube : EOL System



www.EngTest.net

02 170 8725